

Số: 01/KH-BCĐ

Vũ Quang, ngày 02 tháng 01 năm 2018

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HỘI KHỎE PHÙ ĐỒNG HUYỆN VŨ QUANG
NĂM HỌC 2017 - 2018

Căn cứ Quyết định số 648/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 11 năm 2017 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về Ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đồng toàn tỉnh lần thứ XII năm 2018;

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-PGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Trưởng phòng GDĐT huyện Vũ Quang về việc thành lập Ban chỉ đạo Hội Khỏe Phù Đồng huyện Vũ Quang năm học 2017 - 2018;

Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đồng lập Kế hoạch tổ chức và phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho học sinh, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Ngành thiết thực “Chào mừng các ngày lễ lớn trong năm”.

Tạo tinh thần đoàn kết, gắn bó, thân thiện trong học sinh, thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT với khẩu hiệu “*Khỏe để học tập, rèn luyện tốt vì ngày mai lập nghiệp*”.

Duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong học sinh phổ thông để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh.

Nhằm đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường phổ thông của từng đơn vị.

Phát hiện năng khiếu và những tài năng thể thao của học sinh phổ thông để bồi dưỡng đào tạo tài năng thể thao cho quê hương, đất nước.

II. YÊU CẦU

Hiệu trưởng các trường TH, THCS phổ biến quán triệt mục đích, ý nghĩa của HKPD đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và chỉ đạo tổ chức, thực hiện HKPD các cấp theo quy định Điều lệ của tỉnh với mục tiêu: vận động đông đảo học sinh tham gia rèn luyện thể lực, tăng cường sức khỏe đáp ứng nhiệm vụ học tập và giáo dục toàn diện cho học sinh.

Tăng cường cơ sở vật chất, sân tập, nhà tập và các trang thiết bị dụng cụ để phục vụ cho việc dạy và học môn thể dục, tổ chức các hoạt động TDTT ngoại khóa và thi đấu thể thao trong trường học.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị 15/2002/CT-TTg, ngày 26/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao và Chỉ

